

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ แรงงูใจในด้านภาษีและราคาโอนเพื่อการลงทุนในประเทศจีน

ชื่อผู้เขียน นางสาว ขวัญทิษา เชื้อดี

บัญชีมหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศรี	เทียศิริเพชร	ประธานกรรมการ
อาจารย์ ธานี	ศิริสกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา	เลาหะวิสุทธิ	กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถึงแรงงูใจในด้านภาษีและราคาโอนเพื่อการลงทุนในประเทศจีน โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็นการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนในประเทศจีน วิเคราะห์แรงงูใจในด้านภาษีอากรเพื่อองใจให้ไปลงทุนในประเทศจีน จากการที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ได้นำมาตรการต่าง ๆ ทางด้านภาษีมาองใจนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งราคาโอนที่กฎหมายประเทศจีนกำหนดให้นักลงทุนถือปฏิบัติ วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาจากเอกสาร บทความที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและสัมภาษณ์บริษัทที่ไปลงทุนในประเทศจีนจำนวน 4 บริษัทในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เพื่อนำมาวิเคราะห์และบรรยายเชิงพรรณนา

แนวโน้มทางเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนในประเทศจีน มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีนได้เพิ่มสูงขึ้น ในปี 2544 ร้อยละ 14.9 มีมูลค่า 41.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 2543 และมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2545 มีมูลค่า 16.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.38 จากปี 2544 ประกอบกับรัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติทุกประเภท และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนโดยเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 8

แรงงูใจทางด้านภาษีอากรเพื่อการลงทุนในประเทศจีน ในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในจีนเกิน 90 วันใน 1 ปี เงินเดือนและค่าจ้างจะต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าร้อยละ 5-45 ของเงินได้สุทธิ โดยรายได้ต่อเดือน 4,000 หยวน(19,468.-บาท)

แรกจะได้รับยกเว้น ส่วนชาวจีนจะเสียภาษีจากเงินได้สุทธิต่อเดือนตั้งแต่ 500 หยวน เงินได้ประเภทอื่น เช่น ดอกเบี้ย ค่าเช่า เงินปันผล เสียภาษีอัตราร้อยละ 20 สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลและ สิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติในเขตส่งเสริมการลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นและลดหย่อนภาษีในอัตราร้อยละ 15 และร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับอัตราปกติร้อยละ 30 สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเขตส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ นั้นจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 3 อีกด้วย สำหรับภาษีเกี่ยวเนื่องกับการค้า ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม มี 3 อัตรา คือ ร้อยละ 13 17 และร้อยละ 0 ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ภาษีผู้บริโภค อัตราร้อยละ 3-5 เป็นการเสียภาษีเนื่องจากการผลิต การรับจ้างผลิต และการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิด ภาษีการค้า เสียใน อัตราร้อยละ 3-20 เรียกเก็บจากการโอนทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ การขายอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนชาวจีนหรือนักลงทุนต่างชาติจะเสียภาษีในอัตราเดียวกัน และภาษีอากรอื่น เช่น ภาษีศุลกากรสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่นำเข้าสินค้าจะได้รับยกเว้นภาษีนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ประเภทธุรกิจที่ให้การสนับสนุนและประเภทธุรกิจที่ให้การจำกัด สำหรับนักลงทุนในประเทศจะเสียภาษีอัตราต่ำสุดร้อยละ 17 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้จ่ายเงินได้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 10 จากเงินได้ที่จ่ายให้แก่บริษัทต่างชาติที่มีได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนเพื่อนำส่งให้แก่กระทรวงการคลังของจีน

แรงจูงใจทางด้านราคาโอนเพื่อการลงทุนในประเทศจีนพบว่า การกำหนดราคาโอนที่รัฐบาลจีนกำหนดให้ใช้ตามหลักการของราคาซื้อขายโดยสุจริต ที่ใช้กันทั่วโลกเป็นราคาซื้อขายโดยสุจริต โดยส่วนมากบริษัทต่างชาติในจีนจะใช้วิธี ราคาต้นทุนบวกกำไรขั้นต้น ซึ่งบริษัทต้องกำหนดให้เหมาะสมและเป็นราคาที่สมเหตุสมผลด้วย

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษารุ่นนี้พบว่า นักลงทุนต่างชาติที่จะไปลงทุนในประเทศจีนควรทำการศึกษาลู่ทางการเข้าไปลงทุนว่าธุรกิจประเภทไหนที่รัฐบาลจีนให้การให้การสนับสนุน ธุรกิจใดมีข้อจำกัด ธุรกิจใดต้องห้าม และให้ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีและราคาโอนให้ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันประเทศจีนเน้นการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคของประเทศ โดยให้ยกเว้นภาษีสำหรับกิจการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งกิจการที่มีชาวต่างชาติมาพัฒนาเทคโนโลยีกับคนจีน จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ